

## กำหนดการ Matching program

เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทวิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 1	วันที่
ผู้สมัครเขียนและส่งใบสมัครที่สถาบันที่เลือกโดยตรง (ไม่เกิน 3 สถาบัน)	15 สิงหาคม - 8 กันยายน
ผู้สมัครกรอกเอกสารใบสมัครmatching รอบที่ 1 ส่งมาที่สมาคมประสาทฯ	15 สิงหาคม - 8 กันยายน
สมาคมประสาทฯประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 1	12 กันยายน
สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1	
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1	25 กันยายน
แต่ละสถาบันส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจ้งจำนวนตำแหน่งที่ว่าง (ถ้ายังมี)	25 กันยายน
สมาคมประสาทฯประกาศชื่อสถาบันและจำนวน ตำแหน่งที่ยังว่างหลังจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1	26 กันยายน
แต่ละสถาบันโทรแจ้งผู้สมัครทุกคนที่เลือกสถาบันนั้น เป็นอันดับ 2 ว่ายังมีตำแหน่งว่างหรือไม่ หากยังมีตำแหน่งว่างให้นัดผู้สมัครมาสัมภาษณ์ระหว่าง 27-29 กันยายน	26 กันยายน
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2	27-29 กันยายน
แต่ละสถาบันส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจ้งจำนวนตำแหน่งที่ว่าง (ถ้ายังมี)	29 กันยายน
สมาคมประสาทฯประกาศชื่อสถาบันและจำนวน ตำแหน่งที่ยังว่างหลังจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2	29 กันยายน
แต่ละสถาบันโทรแจ้งผู้สมัครทุกคนที่เลือกสถาบันนั้น เป็นอันดับ 3 ว่ายังมีตำแหน่งว่างหรือไม่ หากยังมีตำแหน่งว่างให้นัดผู้สมัครมาสัมภาษณ์ระหว่าง 2-4 ตุลาคม	29 กันยายน
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3	2-4 ตุลาคม
สถาบันส่งผลผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก ในอันดับ 1-3 มายังสมาคมประสาทฯ	5 ตุลาคม
สมาคมประสาทฯประกาศผลการ matching รอบที่ 1 และรายชื่อสถาบันที่ยังมีตำแหน่งว่าง	9 ตุลาคม
สิ้นสุดการคัดเลือกรอบแรก	
รอบที่ 2	
ผู้สมัครเขียนและส่งใบสมัครที่สถาบันที่ยังมีตำแหน่งว่าง โดยตรง (ไม่เกิน 2 สถาบัน)	9 -20 ตุลาคม
ผู้สมัครกรอกเอกสารใบสมัครmatching รอบที่ 2 ส่งมาที่สมาคมประสาทฯ	9-20 ตุลาคม
สมาคมประสาทฯประกาศรายชื่อผู้ส่งใบสมัครรอบที่ 2	24 ตุลาคม
สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2	
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1	1-3 พฤศจิกายน
แต่ละสถาบันส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมาที่สมาคมฯ และแจ้งจำนวนตำแหน่งที่ว่าง (ถ้ายังมี)	3 พฤศจิกายน
สมาคมประสาทฯประกาศชื่อสถาบันและจำนวน ตำแหน่งที่ยังว่างหลังจากการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1	6 พฤศจิกายน
แต่ละสถาบันโทรแจ้งผู้สมัครทุกคนที่เลือกสถาบันนั้น เป็นอันดับ 2 ว่ายังมีตำแหน่งว่างหรือไม่ หากยังมีตำแหน่งว่างให้นัดผู้สมัครมาสัมภาษณ์ระหว่าง 13-17 พฤศจิกายน	6 พฤศจิกายน
สอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2	13-17 พฤศจิกายน

สถาบันส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก ในอันดับ 1 – 2 มายังสมาคมประสาทฯ	17 พฤศจิกายน
สมาคมประสาทฯประกาศผลการ matching รอบที่ 2 และรายชื่อสถาบันที่ยังมีตำแหน่งว่าง	20 พฤศจิกายน
<b>สิ้นสุดการคัดเลือกรอบแรก</b>	
แพทย์ประจำบ้านไปสมัครเป็นทางการ ที่แพทยสภา	
รอบที่ 1	รอประกาศจากแพทยสภา
รอบที่ 2	รอประกาศจากแพทยสภา

\*โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว

\*\*สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 - 3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1-2 ครบตามตำแหน่งแล้วและส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1 - 3 มายังสมาคมประสาทฯ